



SAMTÖK ATVINNULÍFSINS



Starfsgreinasamband Íslands



Landsmennt

ถนน Skeifan 8, ชั้น 2

108 Reykjavík

หมายเลขโทรศัพท์ 599 1450, แฟกส์ 599 1401

www.landsmennt.is

landsmennt@landsmennt.is



Landsmennt

แลนดส์เมทท์ (Landsmennt)

แลนดส์เมทท์ (Landsmennt) หรืออาจแปลได้ว่า สถาบันส่งเสริมความรู้เพื่อประชาชน สถาบันนี้เป็นผู้จัดเงินกองทุนสำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพและผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกเขตเมืองหลวง ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกของสหภาพแรงงานรวม 26 แห่งด้วยกัน ที่เป็นสมาชิกของแลนดส์เมทท์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมส่งเสริมด้านอาชีพประเทศไอซ์แลนด์ (Starfsgrainasamband Ísland)



จำนวนเงินอุหนุ่น : (Styrkuppæð)

ในการจ่ายเงินอุหนุ่นนั้น หากสมาชิกจ่ายเงินค่าสมาชิกปีละ 13.300.- หรือมากกว่านั้น ก็จะได้รับเงินอุหนุ่นเพื่อการศึกษาอบรมปีละไม่เกิน 44.000.- และจะจ่ายให้ไม่เกิน 75% ของค่าอบรม

สำหรับการอบรมเพื่อกิจกรรมเวลาวางัน แลนดส์เมทท์จะจ่ายเงินอุหนุ่นคืนให้แก่สมาชิก 50% ของค่าอบรม และต้องไม่เกิน 15.000.- ต่อปี ซึ่งหมายถึง จำนวนเงินดังกล่าวนี้ ก็จะหักออกจากวงเงินอุหนุ่นส่วนบุคคลประจำปีคือ 44.000.- นั่นเอง

เงินอุหนุ่นอันเนื่องมาจาก สิทธิในการขับขี่ยานพาหนะเพิ่มเติม : (Styrkur vegna aukinna ökuréttinda)

สมาชิกทุกท่านมีสิทธิในการได้รับเงินอุหนุ่นประเภทดังกล่าวนี้ ในการสอบเพิ่มเติม เพื่อสิทธิในการขับขี่ยานพาหนะเป็นเงิน 81.000.- สมาชิกแต่ละท่านมีสิทธิรับเงินอุหนุ่นประเภทนี้ ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น แม้ว่า จะทำการอบรมการ ขับขี่ยานพาหนะ เพิ่มเติมหลายครั้งก็ตาม

จะขอรับเงินอุหนุ่นได้อย่างไร! (Hvernig er sótt um styrk!)

สมาชิกที่ต้องการขอรับเงินอุหนุ่นนี้ จะต้องทำการกรอกใบคำร้อง ที่สำนักงานของสหภาพที่เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งเป็นตัวแทนในการจ่ายเงินค่าสมาชิกให้กับแลนดส์เมทท์

กฎเกณฑ์ในสิทธิการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ สำหรับบุคคล:

1. สมาชิกจะต้องทำงานเต็มเวลาเป็นเวลานานอย่างต่ำ 6 เดือน โดยนับจาก 12 เดือนที่ผ่านมา และได้จ่ายเงินค่าสมาชิก ให้กับแลนดส์เมทท์ตามที่ได้กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน จากกองทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาอบรม หากสมาชิกของสหภาพทำงานไม่เต็มเวลา ก็จะได้รับเงิน สนับสนุนจากกองทุนฯตามสัดส่วนของการทำงาน
2. ค่าสมาชิก 13.300 โครนุร์ หรือมากกว่า เท่ากับการทำงาน 100% โดยพิจารณาจากการทำงาน 12 เดือนที่ผ่านมา
3. ในการจ่ายเงินสนับสนุนนี้ จะจ่ายให้หลังจาก จบหลักสูตร ในการอบรม/หรือจบการศึกษาแล้ว โดยสมาชิกต้องกรอกใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จค่าอบรม รวมทั้ง ใบประกาศที่แสดงว่าจบหลักสูตรของการอบรมดังกล่าว ใบคำร้องนั้น จะต้องยื่น ที่สำนักงานของสหภาพฯ ภายใน 12 เดือน หลังจากการอบรมได้สิ้นสุดลง
4. สมาชิกที่ต้องโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือเปลี่ยนการเป็นสมาชิกของสหภาพ ถ้าหาก ยังทำงานอยู่ในเขตความรับผิดชอบของแลนดส์เมทท์ ก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินอุหนุ่นดังกล่าวนี้อยู่
5. สำหรับสมาชิกที่ต้องหยุดทำงานเป็นการชั่วคราวในกรณีต่างๆ และบริษัทได้หยุดชำระภาษีอุหนุ่นส่งมาจากเงินเดือนของท่าน สมาชิกก็ยังคงมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินอุหนุ่นจากกองทุนอยู่ ภายในเวลา 24 เดือน หลังจาก 24 เดือนหากสมาชิก ยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานตามปกติ ก็จะหมดสิทธิ ในเงินจากกองทุนนี้
6. ผู้ที่อยู่ในระหว่างพักคลอด- หรือลาพักหลังคลอด ยังสามารถใช้สิทธิดังกล่าวตามมาตราที่ 1 หากสมาชิกยังคงจ่ายค่าสมาชิกสหภาพฯอยู่ในขณะลาพักคลอด
7. สำหรับสมาชิกที่ออกจากงานและยังว่างไม่ได้ทำงานนั้น หากยังต้องการมีสิทธิ ในเงินอุหนุ่นเพื่อการศึกษาอบรมนี้อยู่ ก็สามารถจ่ายเงินให้กับสหภาพฯได้ โดยหัก ออกจากเงินอุหนุ่นประจำเดือนเมื่อยามว่างงาน (หรือเรียกง่ายๆว่า เงินช่วยเหลือเมื่อยามตกงาน)